



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

14 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1.มาตรการป้องกันโควิด 19 รองรับการเดินทางเข้าประเทศ

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ ผู้จัดการ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ได้เห็นชอบใน 3 เรื่อง คือ เรื่องแรก มาตรการรองรับการเดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 มี 3 เรื่องย่อย คือ 1) บูรณาการความร่วมมือดูแลนักท่องเที่ยวและมาตรการด้านสาธารณสุข เช่น ฝึกระวังโรคกลุ่มผู้เดินทางที่มีอาการทางเดินหายใจให้ได้รับการตรวจด้วย ATK/PCR ตรวจสายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 เพิ่มกลไกการรายงานผ่านเว็บไซต์กรมควบคุมโรค ฝึกระวังและตรวจสายพันธุ์ในน้ำเสียจากเครื่องบิน 2) แนวทางการทำประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยว เน้นผู้เดินทางจากประเทศที่กำหนดให้ขากลับประเทศต้นทางต้องมีผลตรวจ RT-PCR คือ จีนและอินเดีย และ 3) แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เน้นผู้ประกอบการท่องเที่ยว และประชาชนได้รับวัคซีนโควิดครบ 4 เข็ม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการป้องกันการป่วยหนัก

เรื่องที่ 2 คือ จัดระบบให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในชาวต่างชาติ ตามความสมัครใจ และคิดค่าบริการที่เหมาะสม ภายใต้กลไก Medical hub โดยวัคซีนที่ให้บริการจะเป็นวัคซีนที่รัฐบาลไทยจัดซื้อมาเท่านั้น และมีจุดบริการฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในระยะนำร่อง และเรื่องที่ 3 คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการจัดการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 รองรับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

2.ให้บริการฉีดวัคซีน

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน thereporter thailandplus)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะลงพื้นที่อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 และตรวจหาเชื้อโควิด 19 ประชาชนและชาวต่างชาติ โดยจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด อยู่ชั้นที่ 9 คนไทยสามารถวอล์กอินฉีดวัคซีนได้ทุกเข็มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนชาวต่างชาติ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในราคา 1,000 บาท หรือวัคซีนแอสตราเซนเนกา ราคา 800 บาท ค่าบริการ 380 บาท เปิดทุกวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-286-2468 ส่วนจุดตรวจหาเชื้อโควิด บริเวณชั้น 11 เปิดให้บริการตรวจแบบ RT- PCR ราคา 900 บาท และตรวจแบบ ATK (Antigen test kit) ราคา 150 บาท รายงานผลตรวจออนไลน์และออกใบรับรองผล ภาษาไทย อังกฤษ จีน และ ญี่ปุ่น พร้อมผ่านระบบหมอพร้อม เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. หากต้องการตรวจเป็นหมู่คณะ 30 คนขึ้นไป บริการนอกสถานที่ ติดต่อที่ 02-590-3180



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1.ลุยตรวจร้านขายกัญชา

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

-สจ.สงขลา ตรวจร้านค้าจำหน่ายกัญชากลางเมืองหาดใหญ่ หลังนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใช้บริการต่อเนื่อง พร้อมย้ำให้ติดตามแสดงส่วนผสมในอาหารหรือเครื่องดื่มให้ชัดเจน ขณะที่ล่าสุดมีผู้ประกอบการในพื้นที่ยื่นขอใบอนุญาตแล้วมากกว่า 128 แห่งแต่ได้ใบอนุญาตประมาณ 100 แห่ง ที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่มีร้านขนาดเล็กที่ยังไม่ยื่นใบอนุญาต จึงต้องเร่งรณรงค์ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

2.ผลวิจัยพบว่าอาหารผสมกัญชา เป็นอันตราย

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า

-สำนักข่าวเอพี อ้างผลวิจัยพบผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กต่ำกว่าหกขวบป่วยหนัก ต้องรับส่งโรงพยาบาลเพราะผลอกินอาหารผสมกัญชาโดยไม่รู้ตัวสูงชันอย่างน่าตกใจ ในช่วงห้าปีตั้งแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดให้มีพื้นที่ใช้กัญชามากขึ้น เป็นการอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ 17 รัฐ และ 21 รัฐ ใช้กัญชาทางสันหนนาการโดยมีการตรวจสอบ ข้อมูลศูนย์ควบคุมสารพิษแห่งชาติ ปี 2564 พบผู้ป่วยเด็กเพิ่มจากประมาณ 200 คน เป็น 3,000 คนต่อปี และหนึ่งในสี่มีอาการหนักมาก ผู้วิจัยเตือนให้ผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวัง และเรียกร้องเพิ่มกฎหมายและมาตรการควบคุมการใช้ผลผลิตผสมกัญชามากขึ้น โดยเฉพาะอาหารผสมกัญชาที่มีกล่องหรือซองบรรจุคล้ายกับขนมหวานและของว่างสำหรับเด็ก



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ยาต้านไวรัส HIV

สื่อแนะนำ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวอิศรา thailandplus thaigov news1live hfocus acnews workpointtoday)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. และ นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ประชุมหารือถึงการแก้ไขปัญหาการให้บริการป้องกันเชื้อเอชไอวี การตรวจเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ และบริการยาป้องกันติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส (PrEP) สำหรับผู้ที่ไม่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)

นพ.โอภาส กล่าวว่า ในภาพรวมงบประมาณทั้งหมดของ สปสช. 1.4 แสนล้านบาท มีที่เป็นปัญหาในส่วนของงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค กรณีผู้อยู่นอกสิทธิบัตรทองราว 5 พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม มติที่ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2565 สธ.จะดูแลผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรทองโดยไม่คำนึงถึงเรื่องของการเบิกจ่ายเงิน ไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ส่วนหน่วยงานภาคเอกชน ประชาสังคม ฯ สปสช.จะไปทำความเข้าใจและวางระบบจัดการ ดังนั้นที่กังวลว่าจะทำให้การป้องกันควบคุมโรค การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและทำให้เอ็ดส์ระบาดเป็นค่ากล่าวที่ดูเกินจริง กรณีองค์กรภาคประชาสังคม (CBO) ที่เข้ามาช่วยดูแลกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อ แต่ไม่สะดวกไปรับบริการภาครัฐ กรมควบคุมโรคก็วางระบบการให้ยา PrEP อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่ใช้หน่วยบริการสาธารณสุข จึงมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง 2-3 ฉบับ เช่น พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม ไม่สามารถวินิจฉัยแทนหมอ จ่ายยาแทนเภสัช หรือตรวจแล็บแทนเทคนิคการแพทย์ได้ จึงทำในแง่การให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพ การกินยา หากนักเทคนิคการแพทย์ตรวจแล็บแล้ว หมอวินิจฉัยแล้ว สั่งจ่ายยาโดยเภสัชฯ แล้ว ก็มีหน้าที่ไปรับยามาให้ และติดตามการกินยาจะได้ไม่ผิดกฎหมาย เป็นต้น

ด้าน นพ.เจตน์ กล่าวว่า ทางปลัดสธ. ยืนยันหน่วยบริการสังกัดสธ. ให้บริการเต็มที่ ส่วนหน่วยงานอื่นๆ นอกสังกัดสธ. ตนได้เดินสายพูดคุยไปบางส่วนแล้ว ส่วนองค์กรภาคประชาสังคมนั้น หากสะดวกให้บริการก็ดำเนินการต่อได้ บางหน่วยที่ไม่สะดวกขอให้แจ้งต่อสปสช. เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ส่วนข้อกังวลว่าผลกระทบตรวจเอชไอวีฟรี 2 ครั้งไม่ได้แล้วนั้น ขออย่าว่ายังทำได้เหมือนเดิม

นพ.ธเรศกล่าวว่า อาสาสมัครที่เข้ามาทำงานลักษณะนี้รูปแบบคล้าย อสม. ทำหน้าที่รับ ติดตามผู้ป่วย และไปส่งยาตามการรักษาวินิจฉัยของแพทย์ เภสัชฯ หลังจากเจาะและตรวจเลือดโดยเทคนิคการแพทย์แล้ว ซึ่งอาสาสมัครนี้มีกรอบรมและขึ้นทะเบียนปัจจุบันมี 335 คน ส่วนเรื่องความกังวลใจนั้น ปลัดสธ.ได้มอบคร. กรมสบส. และนักกฎหมายอยู่ ระหว่างนี้สามารถดูแลประชาชนตามระบบเดิม ไม่ต้องกังวล

ขณะที่ ทพ.อาคมกล่าวว่า ขออย่าเอาข้อกฎหมายมาเป็นข้อขัดข้องในการดำเนินการ ส่วนข้อกฎหมายที่ยังขัดข้องอยู่นั้น คร. และสบส. จะหาทางออก ซึ่งมีทางออกอยู่แล้ว ส่วนที่มีการระบุว่า สบส. ออกแนวทางปฏิบัติเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2565 ที่ไม่อนุญาตให้ CBO ทำได้นั้น คิดว่าน่าจะเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดในบริบทของกฎหมายมากกว่า ย้ำว่าหากได้รับการแต่งตั้งแล้ว สามารถดำเนินการทุกอย่างได้ตามข้อ 7 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 2562

สื่อแนะนำ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, hfocus)

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า ผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นสิทธิประกันสังคม ดังนั้น สปสช.ได้หารือกับกรมแพทย์ทหารบก, กรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือให้บริการประชาชนกลุ่มนี้ ซึ่งมีความพร้อมดูแลอยู่ ดังนั้น สามารถไปรับยา PrEP และรับบริการอื่นที่เกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวีได้ รวมถึงมีหน่วยบริการที่พร้อมให้บริการกว่า 30 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นอกจากนี้ ยังได้หารือกับกรมควบคุมโรค ซึ่งจะให้สถาบันบำราศนราดูร เป็นศูนย์กระจายยา PrEP อย่างไรก็ตาม ประชาชนนอกสิทธิบัตรทองยังสามารถไปรับบริการอื่นที่เกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวีได้ที่สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศได้เช่นกัน

ขณะเดียวกัน สปสช.ได้จับคู่กับสถานพยาบาลเพื่อดูแลแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่เคยไปรับยา PrEP และรับบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวีที่ สวิงคลินิก (SWING) และคลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 6,000 ราย รวมถึงสามารถโทรฯ สายด่วน สปสช. 1330 กด 16 เพื่อสอบถามสถานพยาบาลที่ได้รับการจับคู่เพื่อไปรับยา PrEP ได้ ยืนยันว่า ไม่มีการลอยแพผู้ป่วยอย่างแน่นอน โดย สปสช.ได้ประสานงานไปยังสมาคมฟ้าสีรุ้ง และมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) แล้ว เพื่อให้กระจายผู้ที่เคยไปรับยา PrEP ให้ไปรับที่สถานพยาบาลที่ได้เตรียมไว้

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ มติชน

-ในโลกออนไลน์ต่างมีการแชร์ถึงแคมเปญ ผ่านเว็บไซต์ change.org รณรงค์ออนไลน์ เรื่อง "หยุดรวมการจ่ายยา PrEP, PEP เพื่อป้องกัน HIV ไว้ที่รัฐ อนุทินต้องกระจายจุดจ่ายยาให้ประชาสังคม" โดยขอแรงเสียงผู้ลงชื่อสนับสนุน 7,500 คน ซึ่งปัจจุบัน (เมื่อเวลา 21.05 น. วันที่ 13 มกราคม) มีผู้ลงชื่อสนับสนุนแล้ว 5,187 คน ทั้งนี้ ต้องการเรียกร้องให้ รว.สธ. งบประมาณในการให้คลินิกและองค์กรภาคประชาสังคมทำการแจกจ่าย PrEP และ PEP รวมถึงอุดหนุนงบประมาณเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ให้เข้าถึงง่ายแก่ประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงต่อ HIV และเอ็ดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>-เพจชมรมแพทย์ชนบท จักรมต.สธ.แก้ปัญหาทางส่งเสริมป้องกันโรค หากเข้าเสี่ยงทำเอตส์ระบาด แม้ สธ.ประกาศว่า ให้สถานบริการให้การดูแลทุกสิทธิเหมือนเดิม แต่ก็บังคับได้แค่ รพ.ในสังกัด สธ. และจะบังคับคนป่วยให้เปลี่ยนมารับบริการ รพ.สธ.ก็ไม่ง่าย และไม่ควรถ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงติด HIV ส่วนใหญ่ใช้สิทธิประกันสังคม และรับบริการต่อเนื่องจากสถานบริการเอกชน เมื่อจบไม่มา ยาไม่มีให้เบิก ครั้นสถานบริการจะให้บริการไปก่อนก็อาจเบิกคืนไม่ได้ คนกลุ่มนี้ครึ่งหนึ่งจึงหายไปจากระบบนัด ไม่ได้ยา และอาจติดเอตส์ จนเกิดการแพร่โรคมมากขึ้น นี่คือหัวใจของปัญหาว่าทำไมการไม่ลงนามจัดสรรงบประมาณส่งเสริมป้องกัน 5 พันล้านลงสู่ระบบ จึงเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ในสังคมไทย</p>	
<p>เปิดรายชื่อสถานบำบัดรักษาสุขภาพจิต</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 66 และมีผลบังคับในวันถัดจากวันประกาศ หรือ 13 ม.ค. 66 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำคัญของประกาศเป็นการปรับปรุงรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ครอบคลุมการให้บริการตรวจ รักษา บำบัดสุขภาพจิตของประชาชนทั่วประเทศ รวม 110 แห่ง โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงปี 2551 ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล/สถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต ได้จากประกาศล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>หนูน “เด็กไทย” รอบรู้สุขภาพ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, thebangkokinsight, changmainews, voicetv., thereporter, thestandard, hfocus, ch7, mcot)</p> <p>-นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานเปิดงาน (Kick off) โครงการ1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ กำหนดให้มีแผนขับเคลื่อนโครงการระยะ 5 ปี (2566-2570) โดยในปี 2566 มีเป้าหมายให้เด็กไทยในระดับนักเรียน ม. 4 ขึ้นไป จำนวน 1 ล้านคน ผ่านการสร้างความรู้จากครูอนามัยโรงเรียน เพื่อให้เด็กไทยเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ</p>	
<p>รณรงค์ “คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv., thailandplus)</p> <p>-กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ร่วมกับมูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ภายในงาน (Kick off) โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ผลักดันรณรงค์คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมคุมมาตรการห้ามนำเข้าและขายบุหรี่ไฟฟ้าที่เข้มแข็งต่อไป ย้ำกลุ่มเด็กและเยาวชนว่า บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพ อย่างหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อ เพราะทำให้เกิดการเสพติดสารนิโคตินเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ทั่วไป</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ผู้จัดการ, โลกวันนี้, ejan, จส.100)</p> <p>-สภาการศึกษาภาคทอลิกแห่งประเทศไทย มีโรงเรียนคาทอลิกในเครือ 379 แห่ง ขอมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการต่อต้านเสรีบุหรี่ไฟฟ้า และสนับสนุนให้ไทยควรเคร่งครัดในการห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่ายและการใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไทยจากสิ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, โลกวันนี้, hfocus, ch7, จส.100 เนชั่นออนไลน์)</p> <p>- รศ.ดร.พญ.เรจกิติ ปธานวนิช คณะแพทยศาสตร์รามธิบดี กล่าวถึงกรณี ข่าวการซื้องานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยในไทย ว่า การซื้องานวิจัยยังมีประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น กรณีบริษัทบุหรี่ที่มีประวัติการสนับสนุนและแทรกแซงงานวิจัย รวมทั้งซื้อวารสารการแพทย์ชั้นนำให้ตีพิมพ์งานวิจัยที่ตนเองสนับสนุนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ผากถึงรัฐบาล โดยเฉพาะกรมสรรพสามิตที่จะกำหนดพิกัดภาษีบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ในการจับกุม/ปราบปรามผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า ให้พิจารณารายงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าอย่างรอบคอบ และไม่นำงานวิจัยที่สนับสนุนโดยบริษัทบุหรี่หรือมีความเกี่ยวข้องมาใช้อ้างอิงเพื่อกำหนดนโยบายของไทย ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่ตัวอย่างประเทศที่มีการกำหนดพิกัดภาษีบุหรี่ไฟฟ้า และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมตามหลักวิชาการที่ไม่ถูกแทรกแซงโดยบริษัทบุหรี่ และขอให้นักวิชาการไทยรับทราบถึงมาตรา 35 ของพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ที่ห้ามบริษัทบุหรี่หรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การอุปถัมภ์ ให้ทุนวิจัยแก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นจะนำไปสู่การแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ</p>	
<p>สธ. ห่วงเด็กไทยติดหวาน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ห่วงเด็กไทยติดหวาน โดยกองสุขศึกษาสำรวจพฤติกรรมกรรมการดื่มน้ำอัดลม และเครื่องดื่มรสหวานในกลุ่มวัยเรียน ปี 2564 จำนวน 6,634 คน พบใน 1 วัน กลุ่มตัวอย่างดื่มน้ำอัดลมที่มีรสหวานสูงถึงร้อยละ 86.5 มีเพียงร้อยละ 13.5 ที่ดื่มน้ำเปล่า ส่วนประเภทที่ดื่มเป็นประจำ 3 ลำดับแรก คือน้ำอัดลม ชานมไข่มุก และน้ำผลไม้ที่มีรสหวาน ตามลำดับ ซึ่งผลการสำรวจพบว่าเด็กไทยนิยมเครื่องดื่มที่มีรสหวานและบริโภคน้ำอัดลมเป็นส่วนใหญ่ แนะนำสุขภาพบัญญัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดความเสี่ยงโรคอ้วนและโรคเรื้อรังในอนาคต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แนะนำผู้สูงอายุเดินอย่างน้อยวันละ 5,000 ก้าว</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, thebangkokinsight, tnnthailand, thereporter)</p> <p>-กรมอนามัย เผยผลข้อเสนอแนะการก้าวเดินของประเทศไทย ภายใต้แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 ที่แนะนำให้ผู้สูงอายุเดินให้ได้อย่างน้อยวันละ 5,000 ก้าว เพื่อป้องกันการหกล้ม เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้ทรงตัวดีขึ้น และหากเดินเพิ่มมากขึ้นเป็นวันละ 7,000 – 10,000 ก้าว จะช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อและเพิ่มสมรรถภาพทางกายให้ดีขึ้น ช่วยให้ผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวที่ดี ป้องกันการหกล้ม ใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง ช่วยเหลือตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p>	
<p>แนะนำเริ่มป้องกันฟันผุตั้งแต่แรกเกิด</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ChiangmaiNews, mcoT)</p> <p>-กรมอนามัย เผยพ่อแม่ส่วนใหญ่เริ่มดูแลฟันเด็กเมื่อฟันแท้ขึ้น อาจส่งผลถึงการเป็นหนองที่ปลายรากฟัน ต้องรักษาด้วยวิธีการที่ซับซ้อน มีค่าใช้จ่ายสูง แนะนำดูแลฟันของลูกตั้งแต่ซี่แรก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในระยะยาว โดยการแปรงสีฟันด้วยแปรงที่มีขนาดเล็กและมีขนแปรงที่นุ่มเป็นพิเศษและใช้ยาสีฟันที่เหมาะสมสำหรับเด็กทารก</p>	
<p>วัคซีน HPV ลดเสี่ยง 'มะเร็งปากมดลูก'</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบบ่อยอันดับ 5 ในผู้หญิงไทย มีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ย 15 ราย/วัน หรือ 5,422 คน/ปี เสียชีวิตเฉลี่ย 6 ราย/วัน หรือ 2,238 คน/ปี อย่างไรก็ตาม ด้วยแผนผลักดันและนโยบายการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทำให้อัตราผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกลดลงต่อเนื่อง</p> <p>นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยานรีเวช สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า องค์การด้านโรคมะเร็งต่างๆ ทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านภัยมะเร็งปากมดลูกในเดือนมกราคมของทุกปี ส่วนนโยบายระดับประเทศมีการผลักดันการฉีดวัคซีน HPV ในเด็กผู้หญิงชั้นป. 5 ซึ่งถือเป็นวัยก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนยังไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้ทั้งหมด จึงมีนโยบายต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกควบคู่ไปด้วย โดยผู้หญิงไทยอายุระหว่าง 30-60 ปี เข้ารับการตรวจด้วยวิธี HPV Test ได้ที่ รพ.ตามสิทธิ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>	
<p>ไขมันในเลือดสูง ภัยร้ายที่ถูกละเลย</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>-ประเทศไทยมีอัตราป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบถึง 8.4 รายต่อประชากร 100 คน จาก 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และภาวะไขมันในเลือดสูง ทั้งนี้ ภาวะไขมันในเลือดสูงมีอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด เพราะความเชื่อว่าการตรวจพบ LDL-C หรือไขมันชนิดไม่ดีสูง สามารถแก้ไขได้ด้วยการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย จึงไม่ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม จึงควรให้ความรู้แก่ประชาชน และมีนโยบายเพื่อเข้าถึงการรักษา</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันได้เพิ่มการตรวจคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจที่เรียกว่า CVD Risk Score และโรคที่เป็นความเสี่ยง ทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง เช่น การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดย อสม.ผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ท อสม. และอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ Lipid Home Use Test มาใช้ตรวจคัดกรองโรคไขมันในเลือดสูง ประชาชนสามารถตรวจคัดกรองด้วยตนเองได้ที่บ้าน ซึ่งสะดวก ปลอดภัย ทำให้เข้าสู่ระบบการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาได้เร็วขึ้น รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคตด้วย</p>	
<p>รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เปิดให้บริการระบบ Telemedicine</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน mcoT)</p> <p>-รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เปิดให้บริการตรวจรักษาด้วยระบบการแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine แก่ผู้ป่วยยาและสารเสพติด รวมถึงผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ ที่ทำให้ผู้ป่วยตรวจรักษาจากแพทย์ได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดการแออัด ลดการรอคอย ที่สถานพยาบาล แม้อยู่ในพื้นที่ชนบททางไกลก็สามารถรับบริการเหมือนมาตรวจที่รพ. และได้รับการติดตามดูแลที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>โรงพยาบาลพังงาเปิด "ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กป่วย"</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-รพ.พังงาเปิดศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กป่วยในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและนายกเหล่ากาชาด ได้มอบของขวัญให้แก่เด็กที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ทั้งนี้ รพ.พังงา ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับผิดชอบดูแลรักษาเด็กอย่างเป็นองค์รวม ทั้งสุขภาพกายและพัฒนาการครบทุกมิติ มีผู้ป่วยเด็กเฉลี่ยปีละ 21,299- 21,550 ราย รักษาที่แผนกผู้ป่วยใน 3,099-3,546 ราย ส่วนหนึ่งเป็นเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ejan, tnnthailand)</p> <p>-สถาบันทันตกรรม ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ เรื่องฟันผุติดต่อกันได้ผ่านการหอมหรือจูบ เป็นข้อมูลเท็จ เพราะฟันผุไม่ใช่โรคติดต่อ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลต่อ</p>	
<p>กสิกรไทย' สร้างหอผู้ป่วยหัวใจ รพ.สระบุรี</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-ธนาคารกสิกรไทย สนับสนุนงบประมาณ 33.6 ล้านบาทสร้างหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก พร้อมจัดทำครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รองรับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด-ผ่าตัดลิ้นหัวใจ ให้รพ.สระบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางสามารถ เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	
<p>นักเรียนกว่า 40 คน อาเจียน-ท้องเสีย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ch3plus)</p> <p>- พบเด็กนักเรียนชั้นประถมที่รร.วัดนาคนิมิตร เขตจอมทอง กทม. ท้องเสีย เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล 40 คน โดยได้กระจายไปตามโรงพยาบาลต่าง ๆ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว 1 ราย ส่วนที่เหลือยังอยู่ในความดูแลของแพทย์ เร่งตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารที่มีคนมาแจกในวันเด็ก</p>	
<p>ร้องเพลงจนลิ้มเจ็บ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ch3plus, sanook)</p> <p>-หลังจากผู้ใช้ Tik tok แห่เข้าไปดูคลิปของเด็กชายอายุ 5 ขวบ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 รร.บ้านพระเจ้านั่งแท่น ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง ศีรษะแตกจากประสบอุบัติเหตุเล่นเครื่องเล่น เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.สต.บ้านกล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง ระหว่างที่หอมจะเย็บแผลที่ศีรษะ น้องได้ร้องเพลง “ทรงอย่างแบด” จนลิ้มความเจ็บ เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอและนำไปแชร์ใน tiktok จนมีผู้ติดตามจำนวนมากในช่วงข้ามคืน</p>	
<p>เด็กยุค Digital มีระดับ IQ ต่ำกว่าพ่อแม่</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>- Dr. Michel Desmurget ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยสถาบันสุขภาพแห่งชาติฝรั่งเศส และผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาชั้นนำของโลก กล่าวว่า อุปกรณ์ Digital ในปัจจุบัน ส่งผลเสียต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก ทำให้มีระดับ IQ ต่ำกว่าพ่อแม่ สาเหตุหลักเกิดจากการที่เด็กๆ ใช้เวลากับหน้าจอมากเกินไป มีส่วนชะลอการเจริญเติบโตสมอง ทำให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวน้อยลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อพัฒนาการทางภาษา และอารมณ์</p>	
<p>อนามัยโลกแนะเลี้ยงยาน้ำเชื่อมแก้ไออินเดีย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>-องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ไม่ควรใช้น้ำเชื่อมแก้ไอ 2 ชนิด ที่ผลิตโดยบริษัท มาเรียน ไบโอเทค ของอินเดียกับเด็ก หลังผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีความเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของเด็กอย่างน้อย 19 ราย ในอุซเบกิสถาน โดยการวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุขอุซเบกิสถาน พบว่า ยาน้ำเชื่อมแก้ไอ Ambronol และ DOK-1 Max มีสารพิษ “เอทิลีนไกลคอล” เป็นส่วนประกอบ และถูกบริโภคในปริมาณสูงกว่ามาตรฐานสำหรับเด็ก ซึ่งหลังจากมีรายงานการเสียชีวิตในอุซเบกิสถานไม่นาน กระทรวงสาธารณสุขของอินเดียได้สั่งระงับการผลิต และทางการของรัฐอุดตประเทศ ยังระงับใบอนุญาตการผลิตของ บ.มาเรียน ด้วยเช่นกัน</p>	